

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN Hè năm 2023
tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Đợt 01
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023**

Ngày 06/7/2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Đợt 01 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí **Nguyễn Ngọc Lương**, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 và đồng chí **Ngô Văn Cương**, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023, các đồng chí đại diện thường trực 67/67 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn - đơn vị thường trực Chiến dịch - về kết quả triển khai Chiến dịch đợt 01 (từ ngày 27/5 – 02/7/2023), ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận một số nội dung sau:

1. Đánh giá chung kết quả triển khai đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 (từ ngày 27/5 – 02/7/2023)

Sau 01 tháng triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023, chủ trương công tác, các nhiệm vụ được xác lập từ Trung ương đã được các cấp bộ Đoàn tiếp nhận, hưởng ứng và triển khai với tinh thần *4 hơn: đồng bộ hơn, lan tỏa tốt hơn, kịp thời hơn, bắt nhịp nhanh hơn*.

Công tác chỉ đạo của Chiến dịch tập trung, đồng bộ trong đó vai trò điều phối, định hướng, chỉ đạo của Trung ương Đoàn được đảm bảo; tính chủ động của cơ sở được phát huy; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và báo cáo, phát huy tính hiệu quả, nhanh chóng, thông suốt thông tin từ Trung ương đến cơ sở.

Công tác tuyên truyền về các hoạt động trong chiến dịch được tập trung đẩy mạnh từ cấp Trung ương đến cơ sở, lan tỏa giá trị các giá trị của Chiến dịch tới nhân dân và toàn xã hội. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã ban hành kế

hoạch, tổ chức phát động Chiến dịch, triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, thống nhất, bài bản theo định hướng của Trung ương.

Các cấp bộ Đoàn đã tham mưu một cách kiên trì, sáng tạo, khoa học với cấp ủy, chính quyền để tạo điều kiện, cơ chế tổ chức các hoạt động tình nguyện diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của xã hội, cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, các hoạt động được thực hiện bám sát được trào lưu, xu hướng mới của giới trẻ, nhiều mô hình của Đoàn cơ sở đã tạo sức cuốn hút, mang tính dẫn dắt, được đoàn viên thanh niên hưởng ứng. Nhiều phương thức, cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức các chương trình, hoạt động triển khai được chia sẻ, nhân rộng kịp thời, hiệu quả trong toàn Đoàn qua các tuần triển khai hoạt động. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trong Chiến dịch hè đông đảo, thành phần thanh niên tham gia đa dạng.

Hoạt động chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân đã được các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc vận dụng triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn tại cơ sở đã được triển khai trong thực tiễn, có tính sáng tạo và lan tỏa trong thực hiện.

Hoạt động tình nguyện quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm trước với sự kết nối chặt chẽ giữa các đơn vị trong nước với lực lượng tình nguyện tại nước ngoài về thời gian, địa bàn, các hoạt động cao điểm...; đồng thời, các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước cũng đã có những hoạt động tình nguyện phù hợp, bám sát các nội dung định hướng của Trung ương, chú trọng triển khai phối hợp hoạt động hướng về các địa bàn khó khăn trong nước.

Sau thời gian 05 tuần triển khai chiến dịch (từ 27/5 – 02/7/2023), với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, các cấp bộ Đoàn đã nỗ lực triển khai toàn diện các nội dung của Chiến dịch, đạt nhiều kết quả tích cực. Có 02 chỉ tiêu đã đạt so với kế hoạch đề ra, cụ thể: Chỉ tiêu xây dựng mới 500 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” - *đã xây dựng và đăng ký hoàn thành 698 tuyến phố, đạt 139,6%*; Chỉ tiêu hỗ trợ 700 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên – *đã hỗ trợ 820 dự án, đạt 117,14%*. Có nhiều chỉ tiêu vượt tiến độ đề ra, cụ thể: Chỉ tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 3.000.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân – *đã hỗ trợ 2.926.049 lượt, đạt 97,53%*; Chỉ tiêu

tổ chức cho 400.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế - *đã tổ chức cho 251.532 lượt thanh thiếu nhi, đạt 62,88%*; Chỉ tiêu hỗ trợ cho 350.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn – *đã hỗ trợ cho 244.756 thiếu nhi, đạt 69,93%*; Chỉ tiêu xây mới 1.000 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú – *đã xây dựng 551 nhà, đạt 55,1%*; Chỉ tiêu trồng mới 6.000.000 cây xanh – *đã trồng được 3.160.115 cây, đạt 52,67%...*

Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: (1)- Các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở hiện nay vẫn cơ bản theo hướng đưa tin, liệt kê hoạt động; chưa khai thác được hiệu quả trong sự lan toả về cảm xúc của cộng đồng, chưa có những câu chuyện tạo điểm nhấn và dẫn dắt xu hướng trong giới trẻ về các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch. (2)- Một số đơn vị chưa thực hiện công trình, phần việc tại các địa bàn trọng tâm theo chỉ tiêu được phân bổ. Công tác triển khai chưa có sự đồng đều về nội dung hoạt động, tần suất hoạt động, mức độ lan toả,... của 01 chương trình, 04 chiến dịch. Một số đơn vị thực hiện các nội dung chưa bám sát theo Kế hoạch của Trung ương Đoàn, chủ yếu thực hiện theo kinh nghiệm các năm trước, chưa có nhiều sáng tạo trong phương thức tổ chức. (3)- Việc thực hiện chủ trương “*3 liên kết*” trong Chiến dịch: đã có một số địa phương triển khai thực hiện, tuy nhiên phần lớn các đơn vị chưa quan tâm triển khai thực hiện và có đánh giá về kết quả thực hiện chủ trương trong thực tiễn triển khai phong trào. (4)- Công tác thông tin, báo cáo theo định kỳ của một số đơn vị còn chưa đảm bảo theo tiến độ của kế hoạch, một số đơn vị chưa có tinh thần trách nhiệm trong báo cáo kết quả hoạt động, cập nhật số liệu chưa chính xác dẫn đến ảnh hưởng chất lượng báo cáo cũng như việc tổng hợp, rà soát kết quả chung của toàn quốc.

2. Phương hướng trong thời gian tới

Thời gian tới là giai đoạn cao điểm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, Ban Chỉ đạo Chiến dịch đề nghị các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc bám sát định hướng các nội dung của Trung ương để triển khai xuống cơ sở, trong đó:

- Quan tâm triển khai hoạt động tại các địa bàn trọng tâm của Trung ương, của tỉnh; rà soát, điều phối hoạt động để nâng cao hiệu quả triển khai các công trình, phần việc trong Chiến dịch, đồng thời tạo chuyển biến đối với việc thực hiện các chủ trương công tác mới đã được xác lập trong Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023: chủ trương “*3 liên kết*”, “*1+1*”, “*1+2*”.

- Trong triển khai các hoạt động tình nguyện tại cơ sở, hạn chế tối đa việc xác lập các tuyến nội dung, công việc, địa bàn, đội hình, đối tượng mang tính ngắn hạn,

tạm thời, mùa vụ; cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để có tính định hướng lâu dài với tinh thần bền bỉ, kiên trì, kế thừa kết quả của những giai đoạn trước.

- Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động tình nguyện tại cơ sở. Bên cạnh đó, việc triển khai công tác khen thưởng, tuyên dương những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương sáng tình nguyện tại các cơ sở Đoàn cần được triển khai sớm, kịp thời, liên tục. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cơ sở từ thực tiễn triển khai phong trào để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn cơ sở triển khai các hoạt động bám sát định hướng của Đoàn cấp trên.

- Công tác thông tin, báo cáo theo định kỳ phải bảo đảm theo tiến độ hằng tuần, đồng thời, phát huy tính chủ động và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc khi báo cáo lên Trung ương.

Trên đây là Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Đợt 01 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư thứ nhất TW Đoàn;
- Đ/c Bí thư thường trực TW Đoàn; (để báo cáo)
- Các đ/c trong Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đ/c thành viên BCH Chiến dịch;
- Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu CNĐT, VP.



Ngô Văn Cường
Bí thư BCH Trung ương Đoàn
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn